

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Năm học 2017 - 2018 đang đến rất gần, ngành Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới.



Học sinh Trường Tiểu học Phú Châu (Đông Hưng) hào hứng với thư viện xanh ngoài trời.

Năm học 2016 - 2017, nhiều chỉ tiêu đề ra đã được toàn ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành với kết quả cao. Cấp học mầm non tiếp tục duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Toàn tỉnh có 775 lớp mẫu giáo 5 tuổi, tăng 37 lớp so với năm học trước. Cấp tiểu học thực hiện tốt công tác đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận và nâng cao năng lực của người học bảo đảm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo, coi trọng tác động tinh cảm, tạo niềm vui, gây hứng thú trong học tập cho học sinh. Cấp học THPT, THCS tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tích cực áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, trao đổi công tác, chuyên môn giữa cơ quan quản lý giáo dục với nhà trường, nhà trường với giáo viên. Chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao với 37/64 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 16 giải ba và 17 giải khuyến khích; 1 học sinh được dự thi chọn đội tuyển quốc gia đi dự thi quốc tế. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, toàn tỉnh có 392 học sinh đạt giải, trong đó 28 giải nhất, 97 giải nhì, 120 giải ba và 147 giải khuyến khích; có 942 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12,



Trẻ học tại Trường Mầm non thị trấn Tiến Hải (Tiền Hải).

trong đó có 35 giải nhất, 162 giải nhì, 292 giải ba và 453 giải khuyến khích. Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, toàn ngành đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thông qua việc thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu, thực hiện có hiệu quả phong trào xã hội hóa giáo dục... Ngành Giáo dục đã chủ động xây dựng và

trình UBND tỉnh phê duyệt các đề án tăng cường nguồn lực cho giáo dục và đào tạo như: Quyết định số 1398 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất giáo dục năm 2017; đề án xây dựng trường học thông minh; đề án xây dựng thư viện mở, hiện đại, thân thiện. Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, từ đầu năm học 2016 - 2017 đến nay, các địa phương trong tỉnh đã huy động được 487 tỷ đồng để tăng cường cơ sở vật chất

trường học, hoàn thành và đưa vào sử dụng 222 phòng học, phòng chức năng, trong đó cấp mầm non có 98 phòng, tiểu học có 42 phòng, cấp THCS và THPT có 82 phòng; khởi công xây dựng 164 phòng học, phòng chức năng, nâng tỷ lệ kiên cố hóa ở các ngành học, cấp học.

Cùng với đó, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên ở tất cả các bậc học vào dịp hè; tập trung bồi dưỡng chuẩn kiến thức, kỹ năng chuyên đề. Các lớp tập huấn đã góp phần quan trọng giúp đội ngũ giáo viên học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, có điều kiện áp dụng những phương pháp mới trong giảng dạy. Công tác chuẩn hóa và trên chuẩn đội ngũ giáo viên cũng được ngành chú trọng, quan tâm. Tính đến tháng 6/2017, tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn của ngành học mầm non đạt 73%; bậc tiểu học đạt 98%; bậc THCS đạt 69%; bậc THPT đạt 15,57%.

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế sâu rộng, để nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu hội nhập thì năng lực sử dụng ngoại ngữ là hết sức cần thiết. Ông Đặng Phương Bắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, năm học 2017 - 2018 ngành Giáo dục tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên ngoại ngữ trong các cấp học, bậc học. Đồng thời, triển khai đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh theo chuẩn đầu ra ngay trong quá trình và kết quả từng giai đoạn giáo dục.

Đặc biệt, ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ tích cực chuẩn bị hệ thống điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể sau năm 2018, phân công nhiệm vụ cụ thể cho ngành Giáo dục và Đào tạo từng huyện, thành phố thực hiện thí điểm các mô hình, phương pháp giáo dục như Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Hưng xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học, giảm tải, chống chạy theo thành tích ở giáo dục tiểu học gắn với tuyển sinh THCS; Phòng Giáo dục và Đào tạo Quỳnh Phụ tổ chức các hoạt động giáo dục, dạy học linh hoạt, sáng tạo gắn với thực tiễn địa phương; Phòng Giáo dục và Đào tạo Thái Thụy khai thác ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức dạy và học trong phòng học trực tuyến, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học và kỹ thuật trong trường phổ thông... Toàn ngành hy vọng những mô hình này sẽ được triển khai hiệu quả, nhân rộng trong những năm học tới.

DẶNG ANH

VŨ THƯ Phong trào sinh vật cảnh phát triển

Trong điều kiện khó khăn về thị trường tiêu thụ nhưng những năm gần đây phong trào sinh vật cảnh (SVC) ở Vũ Thư vẫn phát triển, thu hút khá đông người tham gia. Bằng việc đầu tư và đa dạng các loại cây thế, cây cảnh mini, đáp ứng thị hiếu của người mua cây, phong trào SVC đã tạo được nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình.

Ông Trần Đình Tiếm, Chủ tịch Hội SVC huyện Vũ Thư cho biết: Hiện nay, Hội SVC huyện có hơn 2.300 hội viên tại 25 xã. Để phát triển phong trào, Hội thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển SVC trở thành ngành kinh tế; động viên hội viên tích cực xây dựng ý tưởng tạo hình cây cảnh theo lối cổ, lối mới, điều chỉnh về kích thước, mở rộng sang trồng cây ăn quả, cây bóng mát, các loại cây công trình phù hợp với nhu cầu của thị trường. Đã có nhiều hội viên tận dụng, cải tạo diện tích đất bỏ hoang, bãi bồi ven đê để trồng cây cảnh, cây thế cho thu nhập cao.

Gia đình ông Hoàng Văn Thiệu, thôn Bách Tĩnh, xã Bách Thuận là một trong những hội viên đầu tư phát triển kinh tế SVC hiệu quả. Vào sinh hoạt hội từ năm 1993, được hướng dẫn trồng nhiều loại cây cảnh như sanh, si rồi chuyển sang trồng cây công trình, cây cảnh mini... đã giúp gia đình ông có nguồn thu nhập ổn định gần 300 triệu đồng/năm. Ông Thiệu chia sẻ: Được sự hỗ trợ của Hội SVC huyện, trong khoảng thời gian gần đây gia đình đã đầu tư gần 300 triệu đồng/năm. Ông Thiệu khuyên các hội viên khác nên đầu tư vào cây cảnh, cây thế để làm kinh tế, lại đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá sản phẩm cho khách hàng tới tham quan. Nhiều cơ sở hội, cán bộ hội đã để xuất trao tặng, trồng cây cảnh, cây bóng mát vào nhà văn hóa thôn, tru sở UBND xã, trường, đình, đền, chùa, đền thờ liệt sĩ, các công trình xây dựng nông thôn mới trong

cho 6 - 7 lao động địa phương với thu nhập bình quân 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. Trong những năm qua nhà vườn của gia đình ông Thiệu được người chơi cây từ nhiều tỉnh, thành về tham quan và chọn mua; bản thân ông năm 2015 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng bằng khen nghệ nhân chủ nhà vườn SVC tiêu biểu.

Trong giai đoạn 2010 - 2015, với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, Hội SVC huyện Vũ Thư đã thu hút 750 hội viên tham gia sinh hoạt, tổ chức 13 lớp tập huấn kiến thức về kỹ thuật cắt tỉa, chăm sóc cây cảnh cho hàng nghìn lượt hội viên. Động viên hội viên 5 lần tham dự triển lãm tác phẩm SVC tại hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ, qua đó chọn 168 tác phẩm đẹp có giá trị kinh tế cao, 22 tác phẩm đạt giải.

Để thúc đẩy phong trào SVC ngày một phát triển, Huyện hội đã vận động 834 hội viên làm kinh tế SVC, 864 gia đình hội viên xây dựng vườn cảnh gia đình, khuôn viên đẹp vừa để làm kinh tế, lại đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá sản phẩm cho khách hàng tới tham quan. Nhiều cơ sở hội, cán bộ hội đã để xuất trao tặng, trồng cây cảnh, cây bóng mát vào nhà văn hóa thôn, tru sở UBND xã, trường, đình, đền, chùa, đền thờ liệt sĩ, các công trình xây dựng nông thôn mới trong



Chăm cây cảnh mini đáp ứng nhu cầu mới của thị trường.

TIẾN DAT

Tránh những sai lầm nguy hiểm khi điều trị sốt xuất huyết tại nhà

Nhiều người mắc sốt xuất huyết còn nhầm lẫn với các bệnh cảm, sốt thông thường khác và chủ quan không đến cơ sở y tế mà tự điều trị tại nhà. Đến khi bệnh nặng, nguy hiểm đến tính mạng mới đến bệnh viện, gây khó khăn cho công tác điều trị và phải điều trị kéo dài.

Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện có gần 60 bệnh nhân đang điều trị sốt xuất huyết. Những bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đa số đều là bệnh nhân nặng được chuyển lên từ các bệnh viện tuyến huyện. Bác sĩ Nguyễn Trung Tuyền, Trưởng khoa Truyền nhiễm cho biết: Dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp. Những ngày qua số bệnh nhân nhập Khoa Truyền nhiễm điều trị sốt xuất huyết gia tăng. Bệnh viện đã phải kê thêm giường để tránh tình trạng bệnh nhân nằm ghép, bố trí thêm nhân lực y tế từ các khoa khác để hỗ trợ điều trị. Một số bệnh nhân nặng đã được chuyển lên điều trị tại tuyến trên, số bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện tuy chưa có

trường hợp tử vong song cũng có nhiều người bệnh nặng đe dọa đến tính mạng, phải điều trị dài ngày. Trên thực tế, có nhiều bệnh nhân khi đến cơ sở y tế bệnh đã rất nặng, nguyên nhân bởi nhiều người còn chưa hiểu rõ về bệnh sốt xuất huyết, còn nhầm lẫn với cảm cúm và các bệnh sốt khác nên tự điều trị tại nhà bằng cách giảm sốt, cạo gió giải cảm theo phương pháp dân gian. Nhiều người nhà không hiểu rõ về bệnh nên chăm sóc người bệnh không đúng cách cũng làm tình trạng bệnh nặng thêm. Có nhiều người tuy có nghi nhiễm sốt xuất huyết nhưng chủ quan, tự mua thuốc điều trị tại nhà gây nhiều hệ lụy nguy hiểm. Bệnh sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị và phòng ngừa đặc hiệu, nếu

không kịp thời đến cơ sở y tế để được xác định đúng bệnh, điều trị đúng phác đồ mà tự điều trị tại nhà sẽ làm cho bệnh nặng thêm, lâu khỏi, có thể gây biến chứng nguy hiểm như thoát huyết tương qua thành mạch dẫn đến mất một lượng lớn thể tích tuần hoàn, gây tràn dịch màng phổi; xuất huyết do rối loạn đông máu, suy giảm tiểu cầu gây chảy máu cam dữ dội, rong kinh, xuất huyết đường tiêu hóa, suy tạng, xuất huyết não, phổi, sốc, trụy tim mạch, rất nguy hiểm đến tính mạng... Để tránh những sai lầm đáng tiếc, bác sĩ Nguyễn Trung Tuyền khuyến cáo: Mặc dù bệnh có mức độ nguy hiểm cao, tự nhiên nếu người dân để cao cảnh giác, sớm phát hiện, nhận

biết các biểu hiện của bệnh, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để khám và được tư vấn sẽ phần nào giảm đi sự nguy hiểm đến tính mạng. Khi có những dấu hiệu nhận biết sốt xuất huyết sau người dân cần đến cơ sở y tế khám ngay. Đó là khi người bệnh sốt cao 39 - 40°C, sốt đột ngột, liên tục trong 3 - 4 ngày liên, mệt mỏi, phát ban, buồn nôn. Xuất huyết (chảy máu), có thể là xuất huyết dưới da làm lộ những đốm đỏ hay vết bầm, chảy máu cam, chảy máu chân răng, ói hoặc đi cầu ra máu, đau bụng, nôn ói, sốc, chân tay lạnh, mệt, li bì hoặc vật vã, tiểu ít, là dấu hiệu nặng của bệnh sốt xuất huyết, thường xuất hiện từ ngày thứ ba đến ngày thứ sáu của bệnh. Người bệnh cần đặc biệt tránh

những sai lầm khi phát hiện có dấu hiệu sốt xuất huyết, không tự ý điều trị tại nhà, không tự mua thuốc điều trị khi không có hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt không được uống 2 loại thuốc là Aspirin và Ibuprofen vì sẽ gây thêm xuất huyết dạ dày dữ dội, nguy hiểm đến tính mạng, người bệnh không xông hơi, không cạo gió, không tự truyền dịch tại nhà... Về chăm sóc, người

nhà không nên cho bệnh nhân ăn thức ăn rắn, nên nấu những món ăn lỏng cho người bệnh như cháo, súp, ăn uống nhiều món ăn bổ dưỡng làm tăng tiểu cầu; uống các loại nước giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C như các loại nước trái cây dưa, cam, chanh... để bù nước, giúp người bệnh nhanh phục hồi. Bệnh nhân nên mặc đồ mỏng, nằm nơi thoáng mát. Nếu là trẻ

em, không quấn kín hoặc mặc nhiều quần áo khi trẻ đang sốt. Người nhà không tắm cho bệnh nhân bằng nước nóng, nước lạnh, không xông hơi, tắm lá, không cạo gió đánh cảm bởi như vậy càng làm cho mạch bị giãn, khiến xuất huyết nặng thêm, chỉ nên lau vệ sinh người cho bệnh nhân sốt xuất huyết bằng nước ấm.

HA DUNG



Nhiều biện pháp xử lý môi trường phòng, chống dịch sốt xuất huyết được triển khai trong đó có phun hóa chất diệt muỗi.